

Số:32a/KH-MNTY

Thanh Yên, ngày 14 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH**Triển khai thực hiện phương thức thanh toán học phí không dùng tiền mặt
giai đoạn 2023-2025**

Căn cứ Công văn số 2741/BGDĐT-KHTC ngày 29/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt;

Công văn số 183/SGDĐT-QLCL ngày 02/02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trong ngành Giáo dục.

Số: 1400 /KH-BCĐ ngày 12/6/2023 Truyền thông mô hình Đề án 06 và Tư duy đổi mới năm 2023

Số:409 /CV-PGDĐT này 07/4/2023 V/v thực hiện thanh toán học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt;

Số526/CV-PGDĐT ngày 28/4/2023 V/v chấn chỉnh tình trạng thu học phí, các khoản thu dịch vụ, chi trả các chính sách an sinh xã hội bằng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục

Trường Mầm non xã Thanh Yên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phương thức thanh toán học phí không dùng tiền mặt giai đoạn 2023-2025 như sau:

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

* Toàn trường có: 09 lớp 207 học sinh, có 3 lớp nhà trẻ 62 HS, 6 lớp MG 145 HS.

* Khảo sát thực hiện phương thức không dùng tiền mặt:

Tổng số cha mẹ học sinh có tài khoản ngân hàng: $156/207 = 75,36\%$.

Tổng số cha mẹ học sinh có điện thoại thông minh: $165/207 = 79,7\%$.

Tổng số cha mẹ học sinh có thể thực hiện phương thức thanh toán học phí không dùng tiền mặt: $156/207 = 75,36\%$.

1. Thuận lợi

Nhà trường chấp hành nghiêm các quy định hiện hành của Luật kế toán và các Thông tư, hướng dẫn của Bộ tài chính, định mức thu học phí của UBND tỉnh. Chấp hành đúng thời gian nộp các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán chấp hành đúng hệ thống biểu mẫu do Bộ tài chính quy định.

Trường nằm trên trung tâm văn hoá của xã. Giao thông và thông tin thuận lợi. Một số phụ huynh học sinh đã quan tâm đến việc đi học của con em và có sử dụng điện thoại thông minh, tài khoản ngân hàng giao dịch không dùng tiền mặt.

Toàn thể cán bộ, công chức viên chức; một bộ phận phụ huynh đã cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

CBGVNV và Học sinh của nhà trường được thụ hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành:

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo.

Nghị định 105/2020/NĐ-CP, ngày 08/9/2020 của Chính phủ Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non;

Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND, ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 về học phí đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập.

2. Khó khăn

* Cơ sở vật chất của nhà trường khó khăn trong việc triển khai thực hiện phương thức thanh toán học phí không dùng tiền mặt:

- Nhiều phụ huynh là nông dân kinh tế tự cung tự cấp là chính không quan việc thanh toán không dùng tiền mặt, không có tài khoản ngân hàng, không có điện thoại thông minh. Một số gia đình thì điện thoại và thẻ nâng hàng có nhưng không chính chủ (do người thân làm cho hoặc tặng không mang tên mình, VD anh em làm cho nhau, cháu làm cho cô, chú, bác, con làm cho bố mẹ...).

* Trình độ nhận thức của đa số người dân và phụ huynh học sinh còn hạn chế khó khăn trong việc truy cập và xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính khi cần. Mức thu nhập của người dân và phụ huynh trên địa bàn còn thấp khó khăn trong việc huy động ủng hộ, tài trợ các hoạt động giáo dục của nhà trường, phụ huynh thụ động trong việc tài trợ bữa ăn trưa cho trẻ tại trường, hầu hết trông chờ và ỷ lại vào chế độ của nhà nước cho trẻ ăn trưa.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp dân, cha mẹ học sinh buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/CP khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân, cha mẹ học sinh xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên tuyên truyền cho học sinh, đại diện cha mẹ học sinh và người dân trên địa bàn việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công; bố trí đ/c kế toán của đơn vị để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể viên chức, người lao động, phụ huynh học sinh về chủ trương thu các khoản trong trường học bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân, phụ huynh ngay tại nhà trường theo số điện thoại 0973850454.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, tích hợp dữ liệu với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán, cung cấp cho phụ huynh học sinh các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trên điện thoại di động, thanh toán qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử, điểm thu hộ hoặc tại đơn vị nhà trường.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động, cha mẹ học sinh, người dân trên địa bàn về chủ trương thu các khoản trong trường học bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương thu các khoản trong trường học bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt của nhà trường.

2. Giải pháp thông qua ứng dụng hỗ trợ:

a. Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu: Ứng dụng các phần mềm dùng cho công tác quản lý các nguồn thu tại trường học, được chuẩn hóa nghiệp vụ kế toán và các chứng từ báo cáo tài chính theo quy định hiện hành do nhà cung cấp thực hiện phù hợp với đặc điểm của địa phương. Công cụ này đều có chức năng quản lý thông tin tài chính tự động, điện tử hóa hạn chế in ấn, quản lý các nguồn thu hằng ngày nhanh chóng bằng các thống kê, báo cáo; loại bỏ các hình thức thủ công, viết tay kém hiệu quả trước đây.

b. Các giải pháp thanh toán điện tử:

- Thanh toán qua các ứng dụng trên thiết bị di động: đây là hình thức thanh toán điện tử phổ biến hiện nay, giải pháp này được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thanh toán điện tử tại các trường học trên địa bàn huyện, phụ huynh học sinh chỉ cần sử dụng các thiết bị di động đã cài đặt một trong các ứng dụng sau:

+ Ứng dụng qua điện thoại của dịch vụ trung gian thu hộ (App qua điện thoại của dịch vụ thu hộ MISA).

+ Ứng dụng qua điện thoại thông minh của các ngân hàng (App qua điện thoại của các ngân hàng đóng trên địa bàn huyện).

+ Ứng dụng ví điện tử (Momo, Viettel Pay, VNPAY, Zalo Pay,...) liên kết với ứng dụng dịch vụ thu hộ của MISA.

- Thanh toán qua các điểm thu hộ, tại các quầy ngân hàng: đây là dịch vụ cho phép người dân nộp tiền học phí, đóng các khoản thu khác cho nhà trường tại các điểm thu hộ (các ngân hàng, cửa hàng tiện ích, bưu điện,...).

- Thanh toán bằng mã học sinh trên ứng dụng thu các khoản của MISA: đây là tiện ích đi chung với phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu. Dữ liệu học sinh sau khi được nhập đầy đủ và phần mềm, hệ thống sẽ tự động mã hóa cho mỗi học sinh 01 mã, đóng các khoản thông qua mã này. Giải pháp này áp dụng đối với phụ huynh học sinh chưa tiếp cận được các hình thức thanh toán điện tử, còn đóng tiền mặt. Tuy nhiên, phương pháp thực hiện thu bằng hình thức này sẽ nhanh hơn phương pháp truyền thống cũ nhiều lần, hỗ trợ tốt cho nhà trường trong khâu tổng hợp nhanh các khoản thu.

3. Trình tự triển khai thực hiện:

- Bước 1: Triển khai áp dụng “Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu” tại nhà trường Hiệu trưởng chỉ đạo bộ phận liên quan, viên chức đơn vị được giao nhiệm vụ tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, triển khai của nhà cung cấp phần mềm, ký hợp đồng mở tài khoản tiền gửi, hợp đồng triển khai thực hiện tại đơn vị. Cung cấp và khai báo đầy đủ thông tin vào phần mềm, đảm bảo chính xác và đúng thời gian theo kế hoạch.

- Bước 2: các đơn vị phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử như trên.

- Bước 3: Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn đối với phụ huynh học sinh biết và nắm rõ các hình thức thanh toán điện tử của nhà trường (04 hình thức); tuyên truyền và tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của phụ huynh học sinh nhằm triển khai các giải pháp và kế hoạch thanh toán điện tử hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này, các trường vẫn áp dụng song song hai hình thức thanh toán điện tử và thanh toán tiền mặt, phấn đấu đạt tỷ lệ cao đối với hình thức thanh toán điện tử.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

- Từ ngày ban hành kế hoạch này đến hết năm 2023: Tuyên truyền triển khai áp dụng hệ thống thu các khoản không dùng tiền mặt tại nhà trường.

- Sau quý II năm 2024, nhà trường sẽ tổ chức sơ kết triển khai thực hiện, đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc thực hiện tại đơn vị, đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo.

- Năm 2024: Kết thúc năm học 2024-2025 thực hiện ít nhất 80% số học sinh ở địa bàn thuận lợi giao dịch đóng học phí và các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán điện tử.

- Năm học 2025: Kết thúc năm học 2025-2026 thực hiện ít nhất 85% số học sinh ở địa bàn thuận lợi giao dịch đóng học phí và các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán điện tử.

- Đến tháng 12 năm 2025, thực hiện ít nhất 90% các giao dịch đóng học phí và các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán điện tử. Các năm tiếp theo phấn đấu thực hiện thêm cho đến khi đạt tỷ lệ 100%.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng chỉ đạo bộ phận tài vụ, phối hợp tổ chức Công đoàn, Chi đoàn, cá nhân có liên quan, cá nhân được giao nhiệm vụ tham mưu, thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch này; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo, hướng dẫn.

- Chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để triển khai hạ tầng, hoàn thiện quy trình, tổ chức thực hiện thu học phí, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian thích hợp.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh học sinh tham gia thực hiện thanh toán điện tử đi đóng học phí, các khoản thu khác tại nhà trường bằng nhiều hình thức đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực như Cổng thông tin điện tử của nhà trường, mạng xã hội (Zalo, Facebook,...), lồng ghép tuyên truyền qua các buổi hội họp đầu năm học đối với phụ huynh học sinh bằng tài liệu điện tử, tài liệu giấy, phát thanh,... Phối hợp với UBND các xã Ấng Tở tuyên truyền đến phụ huynh học sinh trên địa bàn bằng nhiều hình thức khác nhau, đảm bảo tính hiệu 5 quả của việc tuyên truyền. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục ý thức các em học sinh về lợi ích, ý nghĩa của thanh toán điện tử đối với xã hội.

- Thực hiện công khai các khoản thu của đơn vị và tổ chức các buổi tư vấn, các quầy hướng dẫn tại các đơn vị trường học để hướng dẫn cụ thể cho phụ huynh học sinh về thực hiện các phương thức thanh toán điện tử đối với thu học phí và các khoản thu khác tại đơn vị.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện phương thức thanh toán điện tử đối với thu học phí và các khoản thu khác của Trường mầm non xã Thanh Yên giai đoạn 2022-2025./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (b/c);
- Lưu: NT.

HIỆU TRƯỞNG

Lương Thị Xoan

